

**แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก**

**เป้าหมายที่ ๑ :** ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

**ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ :** ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

**ค่าเป้าหมาย :** ปี ๒๕๖๗ ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๘๒

ลักษณะสำคัญของงาน	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมทั้ง ขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้ครอบคลุม ทุกองค์กร ทุกพื้นที่ของจังหวัด</p> <p>๒. เสริมสร้างการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการสร้างค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในจังหวัดเป็นผู้มีคุณธรรมสูง ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานของรัฐยึดถืออย่างเคร่งครัด และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓. พัฒนาแนวทางการสร้างกระแอสังคม (Social Sanction) ภายในจังหวัดในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสังคมได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้นวัตกรรมนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ และสร้างการมีส่วนร่วม</p>	<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเป็นองค์กรคุณธรรม</p>	<p>๑.๑) ปลุกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรของรัฐและวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.๒) Big cleaning ภายใน ภายนอกสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ</p> <p>๑.๓) เสริมสร้างการรับรู้ เผยแพร่ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ Do's &amp; Don'ts ตามแนวทางจริยธรรมของจังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างความนิยมด้านจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร รวมทั้งได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก</p>

ลักษณะสำคัญของงาน	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>ร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร</p> <p>๔. พัฒนารฐานข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของจังหวัด โดยเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสในรูปแบบที่หลากหลายให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และมีระบบปกป้องตัวตนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ร้องเรียน ตลอดจนการจัดทำระบบแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ทราบ</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด</p>	<p>๒. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด คุณธรรม</p>	<p>๒.๑) บุคลากรของสำนักงานร่วมกันคัดเลือกบุคลากรดีเด่น จำนวน ๔ ท่าน</p> <p>-ข้าราชการ/พนักงานราชการชาย</p> <p>-ข้าราชการ/พนักงานราชการหญิง</p>	<p>บุคลากร จำนวน ๔ ท่าน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีความเสียสละ มีจิตอาสา อุทิศร่างกาย แรงใจ ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก</p>